

Hiệu quả mô hình thí điểm về hòa giải, đối thoại tại tòa án

Thái Bình là 1 trong 16 tỉnh, thành phố thực hiện mô hình thí điểm về hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân hai cấp. Qua một thời gian triển khai, mô hình này đã đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã triển khai thí điểm về đối mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố (từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019 và sẽ kéo dài thêm nếu điều kiện cho phép). Theo đó, Thái Bình thành lập 5 trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND tỉnh và các huyện Đông Hưng, Tiên Hải, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Đồng thời, rà soát, lựa chọn, chỉ định 19 hòa giải viên, đối thoại viên là những thẩm phán, kiểm sát viên đã nghỉ hưu, các luật sư có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng, phương pháp hòa giải. Phân công các đồng chí chánh án TAND các huyện, thành phố làm giám đốc trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án cấp huyện,



Tòa án nhân dân huyện Tiên Hải tổ chức hòa giải vụ việc dân sự.

đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh làm giám đốc trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND tỉnh. Thời gian qua, các trung tâm hòa giải, đối thoại tỉnh đã tiếp nhận, hòa giải trên 1.000 vụ việc; trong đó, hòa giải, đối thoại thành 669 vụ việc. Trong các vụ việc hòa giải, đối thoại thành có 149 vụ việc các đương sự rút đơn hoặc đoàn tụ; 520 vụ việc các đương sự đề nghị tòa án ra quyết định công nhận

tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND huyện Tiên Hải (tỷ lệ hòa giải thành 82,6%); Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND thành phố Thái Bình tiếp nhận 349 vụ việc; Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND huyện Thái Thụy 286 vụ việc. Qua đây đã hòa giải thành nhiều tranh chấp dân sự và kinh doanh thương mại phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Nga, Chánh án TAND thành phố Thái Bình cho biết: Các hòa giải viên, đối thoại viên của Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND thành phố Thái Bình là cán bộ đã nghỉ hưu, từng làm công tác chuyên môn và giữ các chức vụ tại ngành Tòa án, Kiểm sát hoặc luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh. Đây là những người có kiến thức sâu rộng về pháp luật, kỹ năng hòa giải tốt, do đó quá trình hòa giải, đối thoại đạt được những kết quả đáng ghi nhận, điển hình là hòa giải viên Bùi Công Các có số lượng vụ việc hòa giải thành trên tổng số vụ việc đã thụ lý là 88/114 vụ việc. Đồng chí Đỗ Mạnh Tăng, Phó Chánh án TAND tỉnh đánh giá: Các hòa giải viên đã vận dụng sắc bén các quy định của pháp luật, tư vấn, phân tích cho các bên tranh chấp thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình, qua đó đã giải quyết các vụ việc bằng

thuận tình, không phải mô phỏng tòa xét xử. Công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án đã góp phần không nhỏ thêm chi phí, đặc biệt qua công tác hòa giải, đối thoại đã hạn chế gánh nặng cho nhiều gia đình, xóa đi mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, không làm phát sinh những vụ việc phức tạp tại cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm về hòa giải, đối thoại tại tòa án cũng còn một số khó khăn, vướng mắc. Người dân và một số cơ quan, tổ chức chưa nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của việc hòa giải, đối thoại nên nguồn tiếp nhận đơn khởi kiện chủ yếu đến từ việc tòa án chuyển đơn sang các trung tâm. Tỷ lệ các vụ hòa giải thành đối với các tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, nhất là đối với những tranh chấp có tính chất phức tạp còn chưa cao.

Những kết quả tích cực mà mô hình thí điểm về hòa giải, đối thoại tại tòa án đạt được đã góp phần quan trọng để TAND tối cao sớm hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong thời gian tới.

NGUYỄN TÙNG

► KIẾN XƯƠNG Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Sáng ngày 6/12, huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPDP) năm 2019.

Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và hiệu quả các mặt công tác QSQPDP, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Các cấp, các ngành trong huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ này. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Trong năm, toàn huyện đã tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 10.000 đối tượng 4 và học sinh; bảo đảm 100% chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, huyện đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với kết quả 100% nội dung đạt yêu cầu, 75% đạt khá, giỏi...

Để hoàn thành tốt công tác QSQPDP năm 2020, huyện Kiến Xương đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, 4 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng đầu năm là: chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm 2020...

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Kiến Xương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác QSQPDP và công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2019.

THIÊN AN

► Triển khai mô hình lồng ghép giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Sáng ngày 6/12, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động mô hình lồng ghép giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường THCS nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động về mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới cho học sinh các trường THCS thông qua việc lồng ghép nội dung trong sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.

Mô hình lồng ghép giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được triển khai tại 5 trường THCS trên địa bàn tỉnh từ năm 2018, năm 2019 mở rộng thêm 3 trường THCS tại các huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Thái Thụy. Ngoài việc tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông, 3 trường sẽ thành lập các câu lạc bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt, nội chuyên chuyên đề, giao lưu các nội dung về dân số, tham gia diễn đàn, cuộc thi có lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, mỗi trường sẽ thành lập một "Góc thân thiện" để tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới, tạo không gian thoải mái, thu hút học sinh tham gia nghiên cứu, thảo luận theo nhóm nhỏ và được tư vấn trực tiếp.

HOÀNG LANH

► THÀNH PHỐ Gần 14.000 trẻ em được uống bổ sung Vitamin A

Gần 14.000 trẻ em dưới 6 tháng tuổi không bú sữa mẹ, trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh trên địa bàn thành phố Thái Bình đã được uống bổ sung Vitamin A đợt 2/2019 vào hai ngày 2 - 3/12.

Để bảo đảm công tác uống Vitamin A cho trẻ được an toàn, đạt hiệu quả cao, trước đó, Trung tâm Y tế thành phố đã tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế giám sát tất cả các cơ sở và cán bộ y tế tại các trạm y tế về cách thức bảo quản cũng như quy trình uống Vitamin A. Phối hợp với các địa phương rà soát đối tượng, lập danh sách và gửi giấy mời đến từng gia đình có trẻ trong độ tuổi uống Vitamin A đợt này. Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã, phường về sự cần thiết phải đưa trẻ đến trạm y tế uống bổ sung Vitamin A. Tiến hành cấp liều Vitamin A cho 19/19 trạm y tế xã, phường để đồng loạt uống Vitamin A theo thời gian quy định, bảo đảm đủ liều lượng, an toàn và đúng kỹ thuật.

ĐỨC DUNG

Thi đua học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ sở đoàn, hội, đội trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã có những việc làm thường xuyên gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.



Cơ sở sản xuất bánh đa của anh Nguyễn Đăng Anh, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) không chỉ cho thu nhập cao mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

trên địa bàn huyện, tu sửa nhà nhân ái. Toàn huyện đã trao tặng gần 3.600 suất quà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng 1 nhà nhân ái trị giá 40 triệu đồng, trao tặng 2 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, gây quỹ ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, thêm, tặng quà các đối tượng chính sách

gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quỳnh Châu và xã Quỳnh Lâm, tổng trị giá 15 triệu đồng; đã tổ chức được 15 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.275 người là

đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tặng 1.020 suất quà cho các đối tượng khi đi khám bệnh.

Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội là một trong những cơ sở đoàn tiêu biểu của huyện Quỳnh Phụ trong học tập và làm theo Bác. Anh Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Khi triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào của đoàn, thanh thiếu niên toàn xã rất nhiệt tình tham gia. Đoàn Thanh niên xã đã chủ động vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình "Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng", trong đó nổi bật là các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội như tặng 50 đèn chống côn trùng, 27 đàn gà khản quang để cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động phụ huynh và học sinh tặng hơn 5.000 quyển vở, 1.500 đầu sách các loại, 1.000 bộ quần áo ấm và nhiều dụng cụ học tập, đồ dùng sinh hoạt, sửa chữa các lớp học cho các em học sinh vùng cao; vận động được 23 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và có 2 thanh niên tham gia cứu lửa bộ ngân hàng máu sống của huyện.

Tại các địa phương cũng đã xuất hiện nhiều công trình, hiện vật thanh xung kích, tình nguyện bảo

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản, khơi thông dòng chảy, vớt bèo bống, gặt lúa, giúp dân... Cùng với đó, các phong trào: "Tuổi trẻ sáng tạo", "Đông hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả, thiết thực, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương.

Thường bí thư Phạm Ngọc Mộc, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi thấy tổ chức đoàn thể gian qua đã triển khai các phong trào hoạt động đoàn gắn với việc học và làm theo gương Bác Hồ rất thực chất, đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết thêm: Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu, tự giác làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, qua đó nâng cao trách nhiệm, vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân dành cho tuổi trẻ.

KUÂN PHƯƠNG

Trao yêu thương - nhận nụ cười

Luôn hoạt động với tâm niệm "Trao yêu thương chỉ để nhận nụ cười", nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền, xã Song An (Vũ Thu) đã và đang cùng chung tay góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền là tổ chức tự nguyện gồm hơn 50 thành viên, thành lập tháng 10/2019. Các thành viên trong nhóm ở đủ mọi lứa tuổi, người trẻ nhất mới 17 tuổi, người cao tuổi nhất đã ngoài 70. Mỗi người một hoàn cảnh, một ngành nghề, một công việc khác nhau nhưng họ có chung lòng nhân ái, nhiệt tình, trách nhiệm, tự nguyện chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn. Tuy mới thành lập nhưng nhóm đã kết nối được nhiều nhóm thiện nguyện, trở thành địa chỉ để những tấm lòng vàng có thể trao gửi yêu thương. Anh Vũ Văn Chính, trưởng nhóm cho biết: Thời gian

đầu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn về nguồn tài chính, kinh nghiệm tổ chức... nhưng với tinh thần nhiệt huyết và sự kiên trì, các thành viên tự nguyện tham gia nhóm ngày càng nhiều. Dù mỗi người một công việc, nhiều bạn còn đang đi học nhưng luôn cố gắng tham gia. Chúng tôi lấy tên nhóm là đến mẫu Sáo Đền xuất phát từ sự tôn kính đức hạnh của Quốc mẫu đang được thờ tự tại Sáo Đền. Ngày nào mong muốn muốn dân được ấm no, hạnh phúc. Một số người trong nhóm chúng tôi là những người phụng sự đèn nhang nơi cửa mẫu nên chúng tôi luôn mong muốn giúp đỡ được những

người nghèo khổ. Đây là việc làm vừa phù hợp với thực tiễn cuộc sống vừa mang một ý nghĩa tâm linh hết sức đặc biệt. Gia đình bà Nguyễn Thị Thiết, thôn Kiều Thần, xã Song An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Cả hai vợ chồng bà đều mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chạy chữa. Cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Hai vợ chồng bà hiện đang sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền đã đến động viên, tặng quà, giúp gia đình bà với

bớt khó khăn trong cuộc sống. Bà Thiết cho biết: Tôi rất biết ơn nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền. Các thành viên trong nhóm thường xuyên đến thăm hỏi khiến tôi có thêm niềm tin, lạc quan hơn rất nhiều. Với phương châm "Giúp đỡ đúng người, đúng hoàn cảnh", cùng với số vốn các thành viên trong nhóm tự nguyện đóng góp, nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền còn thường xuyên kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài xã cùng chung tay ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau, mức hỗ trợ tùy theo hoàn cảnh từng gia đình, đối tượng. Trung

bình mỗi tháng nhóm sẽ tổ chức đi trao tặng tiền, quần áo, gạo... vào 3 ngày chủ nhật. Nhóm sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý để đánh giá hoạt động của nhóm trong mỗi quý. Các thành viên trong nhóm có trách nhiệm theo dõi thông báo, chương trình, kế hoạch và hoạt động của nhóm trên mạng xã hội facebook. Đồng thời, tích cực chia sẻ các hoạt động kêu gọi ủng hộ của nhóm để thông tin được lan tỏa rộng rãi và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, nhà hảo tâm. Anh Nguyễn Duy Đông, thành viên trong nhóm chia sẻ: Tôi tham gia nhóm với tinh thần tự nguyện và trên cơ sở là cầu nối của các mạnh thường quân với những người nghèo trong và ngoài xã. Mỗi khi giúp đỡ được một gia đình, đối tượng, tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc có ích cho đời.

Anh Vũ Văn Chính, trưởng nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền cho biết

thêm: Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đi tặng quà, thăm hỏi người nghèo, kết nạp thêm thành viên mới. Đặc biệt, nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhóm sẽ tổ chức chương trình "Tết yêu thương" cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,

đặc biệt là các em nhỏ bất hạnh. Nhóm cũng mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời kém may mắn.

Lấy niềm vui của người nghèo, của những mảnh đời bất hạnh là niềm vui của mình, mỗi thành viên trong nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền luôn hành động với cái tâm sáng trong, "trao yêu thương chỉ để nhận nụ cười".

THU HOAI



Nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Thiết, thôn Kiều Thần, xã Song An (Vũ Thu).